



Pumunta ka sa kanya saka magsabi ka sa kanya: Tunay na ikaw ay hindi kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno, bagkus kabilang sa mga maninirahan sa Paraiso."}

Ayon kay Anas bin Mālik (malugod si Allāh sa kanya): {Ang Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) ay nakapansin ng pagkawala ni Thābit bin Qays kaya may nagsabing isang lalaki: "O Sugo ni Allāh, ako ay mag-aalam para sa iyo ng kaalaman sa kanya." Kaya pumunta ito roon, saka nakatagpo ito roon habang nakaupo sa bahay niyon habang nagyuyuko ng ulo niyon. Kaya nagsabi ito roon: "Ano ang nangyari sa iyo?" Kaya naman nagsabi iyon: "Kasamaan." Iyon noon ay nagtataas ng tinig niyon higit sa tinig ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) kaya nawalang-kabuluhan ang gawa niyon at iyon ay kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno. Pumunta ang lalaki [sa Propeta] at nagpabatid sa kanya ito na iyon ay nagsabi ng ganito at ganoon. Saka [sinabing] bumalik ito roon sa ibang pagkakataon kalakip ng isang dakilang nakagagalak na balita sapagkat nagsabi siya: "Pumunta ka sa kanya saka magsabi ka sa kanya: Tunay na ikaw ay hindi kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno, bagkus kabilang sa mga maninirahan sa Paraiso."}

[Tumpak] [Napagkaisahan ang katumpakan]

Nakapansin ang Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) ng pagkawala ni Thābit bin Qays (malugod si Allāh sa kanya) at nagtanong siya tungkol doon, kaya may nagsabing isang lalaki: "Ako ay makatatagpo para sa iyo ng balita sa kanya at kadahilanan ng pagpapakaliban niya." Kaya pumunta ito roon, saka nakatagpo ito roon na malungkot na nagtutungo ng ulo niyon sa bahay niyon. Kaya nagsabi ito roon: "Ano ang nangyari sa iyo?" Kaya naman nagpabatid dito si Thābit ng dinaranas niya na kasamaan dahil siya noon ay nagtataas ng tinig niya higit sa tinig ng Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) samantalang nagbanta na si Allāh laban sa paggawa niyon ng pagkawalang-kabuluhan ng gawa niya at na siya ay magiging kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno. Kaya bumalik ang lalaki sa Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) at nagpabatid sa kanya hinggil doon. Nagutos naman ang Propeta (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) na bumalik ito kay Thābit at magbalita ng nakagagalak doon na iyon ay hindi kabilang sa mga maninirahan sa Impiyerno, bagkus kabilang sa mga maninirahan sa Paraiso. Iyan ay dahil ang tinig niyon ay mataas dala ng kalikasan at dahil iyon ay mananalumpati ng Sugo ni Allāh (basbasan siya ni Allāh at pangalagaan) at mananalumpati ng mga Tagaadya.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

